

Đức Giám Mục Tucson Sát Nhập Hai Giáo Xứ St. Frances Cabrini và Đức Mẹ La Vang

Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang ở trung tâm thành phố Tucson sẽ sát nhập với Giáo Xứ St. Frances Cabrini ở phía Bắc. Sự sát nhập này sẽ làm giảm bớt gánh nặng tài chánh cho Giáo Xứ Cabrini và đem đến cho Giáo Xứ La Vang một ngôi nhà thờ lớn hơn để thích hợp cho sự phát triển của giáo xứ, Đức Giám Mục Edward J. Weisenburger của Giáo Phận Công Giáo Tucson đã thông báo cho giáo dân vào cuối tuần qua.

ĐGM Weisenburger dự đoán sự sát nhập này sẽ trở thành chính thức vào khoảng ngày 1 tháng 12 như trong các lá thư được gửi cho giáo dân,

Dưới sự sát nhập này, nhà thờ vẫn là St. Frances Cabrini, 3201 E. Presidio Road, và cha xứ sẽ là Lm. Phanxicô Xaviê Trần Gia Điền, cha xứ hiện tại của Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, 800 S. Tucson Blvd.

Trong buổi phỏng vấn, ĐGM Weisenburger giải thích rằng: “Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang và Giáo Xứ St. Frances Cabrini sẽ sát nhập lại thành một giáo xứ dưới tên là Giáo Xứ St. Frances Cabrini. Cha xứ và hội đồng lãnh đạo hoàn toàn phụ trách và hướng dẫn về đời sống đức tin cho Giáo Xứ St. Frances Cabrini.”

ĐGM Weisenburger nói: “Số giáo dân tại Giáo Xứ St. Frances Cabrini đã bị giảm sút trong những năm qua, và tiền thu nhập không đủ để trả các chi phí và đã phải dùng đến tiền tiết kiệm.”

Đức Giám Mục đã bổ nhiệm Lm. Balaswamy “Bala” Kommathoti làm Cha Quản Xứ tại Giáo Xứ St. Frances Cabrini vào ngày 1 tháng 7 năm 2021 sau khi cha xứ cũ nghỉ hưu dưỡng, Lm. Jens-Peter “Jay” Jensen Jr.

Đức GM Weisenburger giải thích rằng: “Trong tương lai, nếu giáo xứ muốn đổi tên nhà thờ St. Frances Cabrini, yêu cầu này phải được gửi lên Tòa Thánh Vatican, là cơ quan có thẩm quyền.” “Khi một nhà thờ Công Giáo nhận được danh xưng, nó giống như một người được rửa tội,” Đức Giám Mục nói.

Đức Giám Mục cũng nói rằng: “Tượng Đức Mẹ La Vang sẽ được di chuyển đến nhà thờ St. Frances Cabrini sau khi sát nhập. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang chính yếu phục vụ người Hoa Kỳ gốc Việt Nam. Trong thập niên 1970 và 1980, giáo phận này đã giúp đỡ những người tị nạn Việt Nam qua

chương trình tái định cư. Giáo xứ mang tên này là vì nơi hiện ra của Đức Mẹ vào năm 1798 khi đạo Công Giáo bị cấm cách và người Công Giáo bị bách hại ở Việt Nam.”

“Trong những năm gần đây chúng ta đã thấy nhiều giáo xứ trên toàn quốc phải đóng cửa. Khi thấy bất động sản của giáo xứ bị kết thúc và bán đi, như chúng ta đã nhìn thấy Đan Viện Biển Đức trong những năm gần đây ở Tucson, đó là điều đau lòng đối với nhiều người,” Đức Giám Mục đã viết như thế trong một lá thư gửi các giáo dân ở St. Frances Cabrini. “Vì không muốn đi theo chiều hướng đó, tôi nghĩ đến Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, mà họ đang đi tìm mua hay xây một nhà thờ mới.”

“Sau sự giao tiếp rộng rãi với hàng lãnh đạo của cả hai giáo xứ, bây giờ tôi tin rằng sự sát nhập với Giáo Xứ St. Frances Cabrini dưới sự lãnh đạo hoàn toàn của Cha xứ Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, Hội Đồng Quản Trị, và các Hội Đồng Giáo Xứ, sẽ đưa đến kết quả rất tốt đẹp cho cả hai giáo xứ,” ĐGM Weisenburger viết.

Đức Giám Mục nói ngài đã gặp gỡ các hội đồng giáo xứ và tài chánh của Giáo Xứ St. Frances Cabrini và Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, và cả hai đều đồng thanh đề nghị sự sát nhập này. “Giáo xứ St. Frances Cabrini sẽ vẫn là một Giáo Xứ Công Giáo với tối thiểu một Thánh Lễ hàng tuần bằng tiếng Anh cho những giáo dân nào muốn ở lại, trong khi Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang giờ đây sẽ có một cơ sở đáp ứng với nhu cầu phát triển của mình,” ĐGM Weisenburger viết.

Đức Giám Mục giải thích rằng “thông thường các giáo xứ theo bản chất là một lãnh thổ - với các ranh giới được xác định,” nhưng “Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang là một ngoại lệ trong giáo luật vì nó là một giáo xứ tông nhân chịu trách nhiệm cho toàn thể người Công Giáo Việt Nam sống ở Tucson.” Ngài nói rằng dưới sự sát nhập này, cha xứ của Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang “sẽ tiếp tục các tác vụ cho người di dân Việt Nam, phần lớn là người tị nạn, trong khi tiếp tục đến với những người Công Giáo sống trong ranh giới lãnh thổ của Giáo Xứ St. Frances Cabrini.”

Trong một lá thư gửi cho giáo dân Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, ĐGM Weisenburger viết rằng ngài đã “chứng kiến sự gia tăng trong giáo xứ quý vị và cần một ngôi nhà thờ lớn hơn cũng như có chỗ để dạy giáo lý và các sinh hoạt giáo xứ. Nhưng càng ngày tôi càng phải kết luận rằng đó sẽ là một sai lầm nặng nề khi đóng cửa Giáo Xứ St. Frances Cabrini, và bán đi trong

khi đó là một giáo xứ nhiều cơ sở mà nó có thể rất thích hợp cho nhu cầu của quý vị.”

Đức Giám Mục cũng nhắc đến kết quả lãnh đạo từ sự sát nhập này có thể đem đến trong một số tác vụ Anh ngữ tại Giáo Xứ St. Frances Cabrini và công việc “tuyệt hảo” của tổ chức St. Vincent de Paul, một tổ chức giáo dân Công Giáo cung cấp các dịch vụ xã hội cho những ai có nhu cầu. Trong lá thư này, ĐGM Weisenburger cũng tuyên bố rằng các hội đồng lãnh đạo Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang đồng thanh đề nghị phải xúc tiến sự sát nhập.

Trong tương lai, điều được dự đoán là bất động sản nơi Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang tọa lạc sẽ được bán đi và số tiền này sẽ đi vào Giáo Xứ St. Frances Cabrini.

Đức Weisenburger nói rằng ngài không dự đoán bất cứ sự sát nhập hay đóng cửa nhà thờ nào khác trong giáo phận năm nay hay trong tương lai gần. Giáo phận Tucson là giáo phận lớn hàng thứ năm ở Hoa Kỳ, có một khu vực rộng 42,707 dặm vuông, theo trang mạng của giáo phận. Nó bao gồm chín quận với số ước lượng hơn 300,000 người Công Giáo được phục vụ trong 78 giáo xứ, hàng chục cơ sở truyền giáo và 25 trường Công Giáo. Ngoài quận Pima County, các quận khác là Pinal, Santa Cruz, Cochise, Graham, Gila, Greenlee, La Paz và Yuma.

Quận Pinal đang phát triển mạnh, và một cuộc nghiên cứu được thi hành vài năm trước đây cho thấy rằng nơi này cần từ 4 đến 6 giáo xứ trong vòng 10 năm tới, ĐGM Weisenburger nói. Hiện thời tại đây có khoảng 10 Giáo Xứ Công Giáo. “Chúng tôi đang làm việc trên một kế hoạch phát triển, mà nó sẽ bao gồm một công việc thật lớn lao. Chúng tôi đang tìm đất để mua và xây cất. Chúng tôi sẽ khởi sự từng nhà thờ một.”

“Vail, Marana và Sahuarita mỗi nơi đều có một nhà thờ Công Giáo, và các cộng đồng đó đang phát triển,” ĐGM Weisenburger nói.

“Chúng tôi đang nhìn đến tất cả mọi cơ hội, kể cả việc xây nhà thờ mới hoặc thêm chỗ cho các nhà thờ hiện thời.” Ngài nói hiện thời chưa có khung thời gian cho các kế hoạch phát triển.